

MATICHON INFORMATION CENTER		Subject Heading :
Source :	ประชาชาติธุรกิจ	
Date :	Page :	No. :
10 ต.ค. 2556	9	56508805

3กลุ่มน้ำตาล-เกษตรปลูกอ้อย ในพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสม-กองทุนค้ำชดเชย

3 สมาคมน้ำตาลเห็นต่างกองทุนอ้อยฯ พร้อมรับนโยบายชดเชยปลูกอ้อยแทนข้าว 10 ล้านไร่ ของกระทรวงเกษตรฯ เร่งปลูก พ.ย.นี้ เพื่อให้ได้ความหวานสูงขึ้น "เชิดพงษ์" หนุนเต็มที่ หากสามารถขยายพื้นที่การปลูกอ้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้น

แม้ว่าในการประชุมของภาคีรัฐร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอ้อยและน้ำตาลทราย ที่มีนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง เป็นประธาน เมื่อวันที่ 3 ต.ค.ที่ผ่านมา ทางกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายไม่เห็นด้วยที่กระทรวงเกษตรฯจะขยายพื้นที่ปลูกอ้อยแทนพื้นที่ปลูกข้าว โดยให้เหตุผลว่าจะเป็นภาระกับรัฐบาล และในขณะนี้ปริมาณอ้อยที่ผลิตได้เต็มกำลังการผลิตของโรงงานแล้ว แต่ 3 สมาคมผู้ผลิตน้ำตาลทรายและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ยังเดินหน้าเจรจาความร่วมมือต่อไป

นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากการหารือกับสมาคมโรงงานน้ำตาลไทย สมาคมผู้ผลิตน้ำตาลและชีวพลังงานไทย และสมาคมการค้าอุตสาหกรรมน้ำตาล ถึงนโยบายของกระทรวงเกษตรฯที่ต้องการเปลี่ยนพื้นที่นาข้าวในเขตไม่เหมาะสมประมาณ 7-10 ล้านไร่ ทางภาคเอกชนให้การสนับสนุนและเห็นว่ากระทรวงเกษตรฯควรเร่งดำเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรเริ่มปลูกได้ไม่เกินเดือนพฤศจิกายนนี้ เพื่อให้ได้ค่าความหวานที่ดี หากเกษตรกรปลูกล่าช้ากว่านี้จะทำให้ค่าความหวานลดลง ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของกระทรวงเกษตรฯที่ต้องการให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปลูกอ้อย



เพิ่มปัญหา ? - การปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกนาข้าวที่ไม่เหมาะสมกว่า 10 ล้านไร่ มาปลูกอ้อยแทน จะเป็นภาระกับกองทุนอ้อยฯที่เงินมาช่วยเกษตรกรมากขึ้น และปรับราคาน้ำตาลเพิ่มตามมา อย่างไรก็ตามหากมีการนำกากน้ำตาลไปทำเอทานอลมากขึ้น จากราคาน้ำมันตลาดโลกในอนาคตสูงขึ้นเรื่อย ๆ จะช่วยบรรเทาปัญหาาราคาอ้อยตกต่ำลง

ปัจจุบันกำลังการผลิตของโรงงานน้ำตาลโดยรวมสามารถรับอ้อยเข้าโรงงานสูงสุดได้อีก 1 เท่าตัว จากปัจจุบันที่ผลิตอ้อยได้ 100 ล้านตัน ซึ่งเพียงพอกับการป้อนโรงงานได้ 120-150 วัน หากกระทรวงเกษตรฯสามารถเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้นจะทำให้โรงงานผลิตได้เต็มกำลังใน 3-5 ปีข้างหน้า

นายยุคลกล่าวว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวจะได้รับการสนับสนุนด้านการลงทุนจากรัฐบาล เช่น การขุดเขยดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราไร่ละ 840 บาท/ไร่/ปี ซึ่งจะเชื่อมโยงกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่จะให้เกษตรกรกลุ่มนี้เข้าร่วมโครงการพักหนี้ 3 ปีด้วย ทั้งหมดนี้จะเสนอให้ที่ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

นายเชิดพงษ์ สิริวิทย์ ประธานคณะกรรมการประสานงาน 3 สมาคม กล่าวว่า ทั้ง 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลเห็นว่านโยบายของรัฐในการส่งเสริมเกษตรกรให้ปลูกพืชในพื้นที่ที่เหมาะสมจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรด้วย เพราะอ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ นอกจากผลิตน้ำตาลแล้วยังมีผลพลอยได้ที่สามารถใช้เป็นวัตถุดิบผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องอื่น ๆ ได้อีก หากสามารถขยายพื้นที่การปลูกอ้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้น ขณะเดียวกัน โรงงานน้ำตาลมีการใช้กำลังการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพจากการมีอ้อยเข้าหีบเพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถรองรับการขยายกำลังการผลิตของโรงงานในอนาคตด้วย

สำหรับปี 2555/56 มีโรงงานน้ำตาล
เปิดหีบจำนวน 46 โรงงาน หากหีบอ้อย
เต็มกำลังการผลิตจะต้องใช้อ้อยเฉลี่ย
วันละ 8 แสนตัน ดังนั้น หากโรงงาน
เดินเครื่องเต็มกำลังเป็นเวลา 120 วัน
จะสามารถหีบอ้อยได้ปีละ 96 ล้านตัน/ปี
และขณะนี้มีโรงงานน้ำตาลที่อยู่ระหว่างการ
ก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จในปีนี้ และ
สามารถเปิดหีบใหม่ได้อีก 2 โรงงาน คือ
โรงงานน้ำตาลไทยกาญจนบุรี จ.อุตรธานี
กำลังการผลิตวันละ 2.5 หมื่นตัน และ
โรงงานน้ำตาลมิตรเกษตร ที่ จ.อุทัยธานี
กำลังการผลิตวันละ 2.4 หมื่นตัน
ดังนั้น หากเดินเครื่องเต็มกำลังการผลิต
เป็นเวลา 120 วัน จะสามารถหีบอ้อยได้
อีกประมาณ 5.8 ล้านตัน หรือรวมทั้งสิ้น
102 ล้านตัน/ปี

แต่การที่โรงงานน้ำตาลทรายเดินเครื่อง
มากกว่า 120 วัน ควรคำนึงถึงช่วงเวลา
ที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยวอ้อยด้วย เนื่องจาก
หากขยายกำลังการผลิตเป็น 150 วัน
อาจทำให้คุณภาพอ้อยและค่าความหวาน
ลดลงหากเก็บเกี่ยวในช่วงที่มีฝนตก
รวมทั้งสิ่งเจือปนที่จะเข้าสู่โรงงานด้วย

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากอุตสาหกรรม
อ้อยและน้ำตาลอยู่ภายใต้ พ.ร.บ.อ้อยและ
น้ำตาลทราย ปี 2527 ซึ่งมีระบบการแบ่ง
ปันผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างชาวไร้อ้อย
กับโรงงาน ดังนั้น การขยายพื้นที่ปลูกอ้อย
จำเป็นต้องมีการหารือร่วมกันระหว่างสมาคม
โรงงาน ชาวไร้อ้อย และส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง เพราะหากขยายการผลิตน้ำตาล
ทรายเร็วเกินไปอาจส่งผลให้ราคาตกต่ำ
ทั่วโลก เพราะไทยเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของ
โลก และจะเป็นภาระต่อกองทุนอ้อยและ
น้ำตาลทรายในการเข้าไปดูแลเสถียรภาพ
ของระบบได้ เนื่องจากเกษตรกรมักเรียก
ร้องให้เพิ่มราคาอ้อยขั้นสุดท้ายทุกปี